

กาญจนดินไหว เชื้อนโร้กระทบ ชม.ฝ้าพท.เสี่ยง

แผ่นดินไหว 2.3 ริกเตอร์ ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ ยืนยันไม่กระทบตัวเขื่อน ชีมันคงแข็งแรงใช้งานได้ตามปกติ ขณะที่ ปภ.เชียงใหม่ จับตา 4 พื้นที่เสี่ยงภัยช่วงฤดูฝน หลังเคยประสบภัยพิบัติ เชื้อระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม ติดตั้งแล้วเสร็จ พ.ค.นี้แน่นอน ด้านความคืบหน้าช่วยเหลือ

อ่านต่อหน้า 6

กาญจนดินไหว

เยียวยาผู้รับผลกระทบมาทุกภัยปลายปีที่ผ่านมา ปทุมธานีทยอยจ่ายเงินน้ำท่วมซ่อมแซมบ้าน เจอแห้วร้องเรียนไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายณัฐพงษ์ ภูมิเวียงศรี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเวลา ประมาณ 11.51 น.วันที่(21พ.ค.)ขนาด 2.3 ริกเตอร์โดยมีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ 78.69 กิโลเมตร ที่ ละติจูด 14.25 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.06 องศาตะวันออก

ทั้งนี้จากการตรวจสอบโครงสร้างเขื่อนและอาคารประกอบ ด้วยสายตาและเครื่องมือวัดอัตราเร่ง ไม่พบแรงกระทำต่อตัวเขื่อนจึงขอเรียนว่าเขื่อนวชิราลงกรณไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดตัวเขื่อนและอาคารประกอบยังมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการดูแลบำรุงรักษา การ ตรวจสอบและการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนที่มีการดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล

ขณะที่จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางปภ.เตรียมฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงฤดูฝนนี้ ได้แก่บริเวณรอยฝั่มปกอำเภอดอยสะเก็ด อูทยานแห่งชาติออบขาน อำเภอดอยสะเก็ด รวมถึงไปอำเภอแม่แตง และอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเคยเป็นพื้นที่

ประสบภัย ธรรมชาติมาก่อน โดยมีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน ในการช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนจัดเตรียมมิสเตอร์เตือนภัย ให้มีความพร้อม ในการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการให้ความช่วยเหลือยามเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ยังคงฝ้าระวังพื้นที่อีก 22 อำเภอ 243 หมู่บ้าน ที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคในการติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเอสเอ็มเอฟ ไปยังผู้ใหญ่บ้าน ปก.และผู้อำนวยการจังหวัดซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมแผนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการให้การช่วยเหลือชาวบ้านไว้แล้ว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ระดับที่ 1 ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือชาวบ้าน หากได้รับความเดือดร้อน ระดับ 2 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ให้ส่งเรื่องมายังอำเภอหรือจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ระดับ 3 จังหวัดไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย และระดับ 4 หากเหตุการณ์รุนแรงจนกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถช่วยเหลือได้ เรื่องดังกล่าวจะถูกลงไปยังนายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือ

นายคมสัน กล่าวอีกว่า ระบบเตือนภัยดังกล่าว คาดว่าจะติดตั้งระบบการแจ้งเตือนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.นี้ ขณะเดียวกันเมื่อ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา นาย

อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่บริเวณบ้านม่วง-ดอยบุญ ตำบลสุเทพ พร้อมแนะ น้ำว่าในอนาคตควรมีการติดตั้งระบบไซเรน หากปริมาณน้ำฝนเกิน 100 มิลลิเมตร เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบและมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย ซึ่งจะรวดเร็วว่าการแจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียว รวมทั้งควรติดตั้งการวัดแรงสั่นสะเทือน หากเกิดแผ่นดินไหวด้วย โดยทางปภ. เชียงใหม่ จะได้มีการประสานไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ต่อไปว่าจะดำเนินการติดตั้งได้หรือไม่

ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมภัยที่ผ่านมา ล่าสุดที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพิชัยลักษณ์ เพชรบุรีกุล นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้จัดให้มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อนำไปใช้สำหรับการซ่อมแซมบ้านโดยมีธนาคารออมสินมาเปิดจุดให้บริการสำหรับ การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว มีขึ้นที่ เทศบาลเมืองปทุมธานี, ตำบลบางปรอกทั้งหมดและเทศบาลตำบลบางหลวง ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น.

ขณะเดียวกันในวันนี้(21พ.ค.)นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย จะเดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย และร่วมจ่ายเงินซ่อมแซมบ้านให้ผู้ประสบภัยที่วัดโพธิ์ศรีพหลเจริณ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี.

รายงานข่าว จากจ.ปทุมธานี แจ้งว่า ได้มีประชาชนหมู่บ้านจุกทากัทร และหมู่บ้านถูลูนันท์ โยม 4 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และจาก ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กว่า 200 คน ได้มารวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัด เนื่องจากไม่พอใจที่คณะกรรมการประเมินค่าความเสียหาย ได้ประเมินจ่ายค่าความเสียหาย

ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสภาพบ้านที่เหมือนกันอยู่ติดกัน ได้เงินชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านไม่เท่ากัน เช่นบ้านอยู่ติดกันหลังหนึ่งได้ค่าชดเชย 18,000 บาท แต่อีกหลังที่ติดกันได้เพียง 4,000 บาท และกรณีบ้านของนางสาวอัมภา ผลมะเทือง บ้านเลขที่ 53 หมู่ 1 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้แจ้งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่ อบต.คลองควาย มาตีค่าเสียหายและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน แต่กลับได้รับเช็คเงินช่วยเหลือเพียง 200 บาท เท่านั้น

นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวน เกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายเงินอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของผู้เดือดร้อนมากที่สุด ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องจึงพากันสลายตัวไปในที่สุด